



หลักสูตรการปรับตัวสำหรับเด็กที่ไม่พูดภาษาจีน และเพิ่งมา พำนักในฮ่องกง

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรริเริ่ม (Initiation Programme) และหลักสูตรแนะแนว (Induction Programme) เพื่อช่วยเด็กที่ไม่พูดภาษาจีน NCS และเพิ่งมา พำนักในฮ่องกงรับมือกับปัญหาในการปรับตัวและปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษาท้องถิ่นและพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หลักสูตรเป็นหลักสูตรเต็มเวลาสำหรับเด็กใหม่ที่เพิ่งมา ก่อนที่จะเข้าเรียนใน โรงเรียนปกติของท้องถิ่น ในขณะที่หลักสูตรแนะแนวเป็นหลักสูตรที่จัดให้เด็กใหม่ที่เพิ่งมา และกำลังจะได้เข้าเรียนใน โรงเรียนปกติ หลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



หลักสูตรการปรับตัวสำหรับเด็กที่ไม่พูดภาษาจีน และเพิ่งมา พำนักในฮ่องกง



ชื่อและเนื้อหาของหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	กลุ่มเป้าหมาย	องค์กรที่รับผิดชอบ	ที่อยู่	ระดับ	สอบถามเพิ่มเติม	ค่าใช้จ่าย	จำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง
หลักสูตรริเริ่ม (เนื้อหาจะประกอบไปด้วย หัวข้อต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษภาษาจีน ทักษะในการเรียน การพัฒนาตนเองส่วนบุคคล การปรับตัวเข้ากับสังคม พลศึกษาและวัฒนธรรม แต่ละโรงเรียนอาจจะปรับเนื้อหาเองตามความเหมาะสม)	หลักสูตร 6 เดือน เริ่มต้นในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี และเรียนเต็มวัน	เด็ก ใหม่ที่ไม่สามารถพูดภาษาจีนอายุระหว่าง 6-18 ปีที่เพิ่งมา พำนักในฮ่องกงได้ไม่ถึงหนึ่งปีหรือเรียนในโรงเรียนฮ่องกงไม่ถึงหนึ่งปี	โป หล่ง กุก โรงเรียนมาตาม ซาน ไห้ว เซา โมเรียล PO LEUNG KUK (MADAME CHAN WAI CHOW MEMORIAL) โรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาลดีเลียอังกฤษ (Delia English Primary School & Kindergarten) โรงเรียนดีเลียเมโมเรียล (ฮิป หว่อ) (Delia Memorial School (Hip Wo))	22 ถนน ซุง หุง ลอกหว่าวัน 84-86 บรอดเวย์ เหม่ ฟู ซัน เซิน เกาลูน 221 ถนน ฮิบ หว่อ ดูนต่อง เกาลูน	ประถม ประถม มัธยม	2377 9951 2741 6915 2342 3175	ฟรี	ประมาณ 20
ของผู้ปกครองเด็กที่เพิ่งกลับมา ยังฮ่องกง อายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่ง กลับมาฮ่องกงได้ไม่ถึงหนึ่งปีและไม่ได้เรียนในฮ่องกงมาสามปีแล้ว			หมายเหตุ: จำนวนโรงเรียน (ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดหลักสูตรนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและการสนับสนุนสำหรับเด็กที่ไม่พูดภาษาจีนที่ http://www.edb.gov.hk/ncs [-->Useful school lists] สำหรับข้อมูลล่าสุด					
หลักสูตรแนะแนว (เนื้อหาประกอบไปด้วยการพัฒนาตนเองส่วนบุคคล การปรับตัวเข้ากับสังคม ทักษะการเรียนรู้เบื้องต้น เช่น เขียนอักษรจีนกลาง/จีนกวางตุ้งโบราณ และภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาอังกฤษเบื้องต้น)	หลักสูตร 60 ชั่วโมงเรียนช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นของวันธรรมดาหรือวันหยุดหรือปิดภาคการศึกษา		หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐในเขตต่างๆ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ขอ กระทรวงศึกษาธิการกับบริการการศึกษาและสนับสนุน นักเรียนที่ไม่พูดภาษาจีนNCSที่ http://www.edb.gov.hk/ncs [--> Useful school lists] รายชื่อ โรงเรียนที่เป็นประโยชน์ Useful school lists สำหรับข้อมูลล่าสุด					